

Số: 389 /SGDDT-TCCB
V/v tham mưu cho phép Hội Nông
dân tỉnh phối hợp với Học viện
nông nghiệp Việt Nam liên kết đào
tạo trình độ đại học và sau đại học

Ninh Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Thực hiện văn bản số 126/UBND-VP6 ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tham mưu cho phép Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Học viện nông nghiệp Việt Nam liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học lĩnh vực Kinh tế và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật, Sở GD&ĐT có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 1944-QĐ/TU ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh thì Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân có chức năng, nhiệm vụ liên kết đào tạo với các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học nghề trong và ngoài tỉnh.

Về liên kết đào tạo trình độ đại học: Theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học, thì Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (trường của tổ chức chính trị- xã hội) chỉ được tham gia liên kết đào tạo theo hình thức “Liên kết đặt lớp đào tạo”.

Về liên kết đào tạo trình độ sau đại học: Theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học và Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ thì địa điểm đào tạo trình độ thạc sĩ là trụ sở của cơ sở đào tạo (gồm đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học, học viện) được giao nhiệm vụ hoặc được phép đào tạo trình độ thạc sĩ. Trong trường hợp cần thiết, đối với chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc quyết định việc tổ chức đào tạo một phần chương trình ở ngoài cơ sở đào tạo, kể cả tại phân hiệu của cơ sở đào tạo (nếu có). Do vậy, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân không được liên kết để đào tạo trình độ thạc sĩ.

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCCB.Th.3.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Thanh Toàn

